

## Hình ảnh chi n sĩ QLVNCH 28-04-1975 ( Youtube )

T&#225;c Gi&#7843;: Saigon Echo s u t m

Th&#7913; N&#259;m, 29 Th&#225;ng 4 N&#259;m 2010 08:31

---

Tôi vì chúng tôi không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản.

Saigon le 28-04-1975.

Jean Larteguy, nhà báo Pháp có mặt tại miền Nam Việt Nam trong chuyến họp hội cựu chiến binh ở Saigon ghi lại như sau khi tôi thăm mặt trận và Dù còn thời tại Saigon ngày 28/04/1975 :

“ . . . Họ không buồn rầu, và không tuyệt vọng. Họ đi uống nước như thể đang đi mua nước uống để uống. Đôi lúc họ còn cười và nói chuyện, và liêng cho nhau như uống chai Coca-Cola Họ không nuôi mặt họ ở trong và sự phấn chấn họ, và kết quả của trận đánh tại họ u n y . Nhưng tôi có cảm tưởng là họ như thể như chi n sĩ đi cùng, và sự tự chôn mình trong những ngày đẫm máu của Saigon. Và những binh sĩ tuyệt vời này vẫn còn có đức các chấp huy ở bên họ trong giờ phút sinh tử này Mặt trận các chấp y là mặt Đột tá. Tôi hỏi ông ta xem tình hình ra sao , ông trả lời :

- Chúng tôi sẽ chiến đấu, và chúng tôi sẽ là những người chiến đấu tại giây phút cuối cùng. Ông hãy nói cho tôi biết rằng chúng tôi chết không phải vì Thiệu, vì Hoàng hay vì Minh. . .”

Lartéguy cũng được thấy tên mặt các sinh viên Trường Võ Bộ Đà Lạt, lúc đang trở về chốt của QLVNCH, tiến ra trận địa

"Và trong những ngày đầu tiên của chiến tranh, giày chùi xi bóng láng, các sinh viên anh dũng của Trường Võ Bộ Đà Lạt đã đi vào chiến trường. Còn thì u có cái mũ di n hành và đôi bao tay trong".

Mặt trận nghiên cứu của Lartéguy là Raoul Coutard đã thu được các hình ảnh xuất quân bí mật ngay vào máy quay phim và cảm nhận xúc động về họ các sinh viên sĩ quan:

- Các anh có biết là sự phản kháng của họ không ?

Mặt thì u úy trả lời :

- Chúng tôi biết chứ .

- Vì sao ?

- Tôi vì chúng tôi không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản.

Sau đó Jean Larteguy trở về Pháp, và đã làm cho cựu chiến binh và người lính VNCH

Hình ảnh những SVSQ này di tản tại Đalat xuống Huân Khu Thủ Đức có nhiệm vụ gác các lô cốt trên quốc lộ 1 , báo về Long Bình và tham gia trận chiến tại Tân Cảng (cũ xa lộ) sau đây xin mời các bạn vào You Tube xem lại trận đánh ngày 28/04/1975 2 ngày trước khi Saigon bị đổ vỡ đi.